

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เข้าวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาทำบุญทำทานการกุศล ตามกำลังความสามารถของตนที่ได้ทำเอาไว้ ชีวิตของคนเรานี้ได้เกิดมาด้วยอำนาจของกรรม สูงๆต่ำๆต่างๆ สวยสดงดงาม ชีวีัยชี่ไหร่ก็ดี รำรวยมั่งมีทุกซึ้นก็ด้วย อำนาจของกรรมทั้งนั้น เมื่อเราแน่ใจ เห็นว่าทำดีมีความสุข ทำบาปความชั่วมีความทุกข์ ด้วยกายวาจาใจ แม้จะทำบาป ด้วยกายทำบาปด้วยการพูดการจา ทำบาปด้วยการคิดในจิตใจ ก็เป็นหนทางให้เกิดทุกข์แก่บุคคล ที่สร้างบาปเกิดขึ้นกับตน ก็ได้รับผลตามนั้นตามกรรมของตนที่ได้สร้างเอาไว้ บุคคลที่ได้ทำความดีด้วยกาย เกิดขึ้นมาแล้วมีกายบริสุทธิ์บริบูรณ์ดี ก็เรียกว่ามาด้วยบุญด้วยกุศลที่ตนเองได้สร้างเอาไว้ พูดจาปราศรัยก็ดี มีเหตุมีผลมีคุณงามความดีชักชวนกันทำซึ่งคุณงามความ ดีก็ดี พูดจาก็ไพเราะเสนาะหูซึ่งกันและกันทั้งชาตินี้และชาติหน้า เป็นวาจาที่เราควรจะศึกษากันพูดจาปราศรัยกัน จะได้ไม่ ถกเถียงทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้น ให้อยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีปรองดองซึ่งกันและกัน เราจะอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็น สุข การพูดการจาก็ดี

..ทางด้านจิตใจได้คิดถึงคุณงามความดีที่เราได้สร้างสมอบรมเอาไว้ ก็ไม่มีคนคิดอย่างนั้นอย่างนี้คิดไม่ดีกับตน เพราะ พวกเราคิดแต่คุณงามความดีเอาไว้แล้ว คิดแต่ให้คนอื่นที่มีทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์ ที่มีความสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไป เราควร สร้างสรรค์ในการคิดการอ่านของตนเอง ก็เรียกว่าได้ทำคุณงามความดีทางด้านจิตใจ ดังนั้นจิตใจของคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เราจะพากันมาที่นี้มาทำบุญทำทานการกุศลได้ ก็อาศัยซึ่งจิตใจของพวกเราอยากมา อยากมาสร้างคุณงามความดีให้ชีวิตของ เรานั้นเป็นมงคลเกิดขึ้นแก่ตน ก็อาศัยบุญอาศัยกุศลเป็นที่พึ่งของตนอยู่แล้ว บุคคลที่ได้ถวายพระพุทธรูปอันเป็นองค์ตัวแทน ของพระพุทธเจ้า ผู้นั้นก็จะได้อันสงส์ร่างกายสวยสดงดงามหนึ่ง จะได้พบพระพุทธศาสนาหนึ่ง ได้ชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาใน พระพุทธศาสนาศึกษาให้ถูกต้อง ก็จะเป็นอันสงส์ของผลบุญ ผู้ใดได้ถวายเครื่องนุ่งห่มผ้าท่อนทอนสไบ เครื่องประดับประดา ให้สวยสดงดงามก็ต้องอาศัยเครื่องนุ่งห่ม เหตุฉะนั้นร่างกายของคนเราจึงต้องอาศัยเครื่องนุ่งห่มประดับประดา หน้าหนาวอย่าง นี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ บุคคลที่ทุกข์ยากไร้ซึ่งเงินใจอนาถ อยู่ในป่าในเขาก็คือ อยู่ในสลัมต่างๆในเมืองใหญ่ก็ดี ก็ทุกข์ยากลำบาก ฉะนั้นผู้ที่ได้ทำไว้แล้วสร้างไว้แล้ว เขาก็มีเครื่องนุ่งเครื่องห่ม ก็มาได้ด้วยกุศลทั้งหลายที่ได้สร้างเอาไว้แล้ว บุคคลได้บริจาคยา รักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ดี คนนั้นก็เรียกว่าเกิดมาพโตชาติโต ก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ร่างกายตั้งแต่เล็กจนถึงเฒ่าถึงแก่ อยู่สบายไม่เคยไปโรงพยาบาลสักที เป็นอันสงส์ของผลบุญ บุคคลใดที่ได้สร้างสมผลบุญสร้างศาลาอาสนะก็ดี สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร สร้างสาธารณประโยชน์ก็ดี เหมือนเราทำศาลาเล็กๆหลังน้อยๆไว้ที่ข้างทางหลวง ตามสี่แยกสามแยกนั้นก็บุญ เป็นกุศล ผู้ใดที่ได้สร้างไว้ในวัดก็เป็นบุญเหมือนกัน เพราะคนทั้งหลายเมื่อฝนตกก็ดีแดดออกก็ดี ก็ได้มาอาศัย ได้มาพักผ่อน ได้รับความสะดวกสบาย ก็เรียกว่าได้ให้ความสุขแก่บุคคลอื่น เกิดมาพโตชาติโตพวกเราก็จะมีบ้านมีช่องมีสถานที่ได้พักพ อาศัยหลับนอน ที่อยู่สะดวกสบาย เป็นอันสงส์ของผลบุญ

..ทีนี้เมื่อได้บุญแล้วเราก็ได้รับศีลด้วย รับศีลแล้วก็ได้พากันกล่าวคำถวายทานด้วยความนอบน้อม ด้วยความบริสุทธิ์ใจ จะมียากมีน้อยเพียงใดก็เต็มใจที่ได้บริจาคทานเอาไว้ ก็มีความสุข บุญคือความสุข ทำความดีย่อมมีความสุข ความสุขใจนั้นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เมื่อเราพากันรับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์ ขอให้ตั้งใจแผ่เมตตาส่วนกุศล ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลาย ผู้ตกทุกข์ได้ยากลำบากบ้าง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดประเทศไหนก็แล้วแต่ เมื่อวิญญูณทั้งหลายได้รับทราบก็จะได้อุโมทนาส่วนบุญ ส่วนกุศลกับพวกเรา เมื่อเขาได้รับแล้วเขามีทุกข์ก็จะให้พ้นจากทุกข์ เขามีสุขก็จะสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ก็อาศัยซึ่งพวกเรานี่เองเป็นผู้ที่เมตตาสัตว์โลกทั้งหลาย จึงจะพ้นจากกองทุกข์ไปได้ เพราะฉะนั้นแต่นี้ต่อไปก็ขอให้ตั้งใจรับพรและแผ่เมตตาดังที่ได้กล่าวมานี้แล้วด้วย..